



## ประกาศเทศบาลตำบลภูวง

เรื่อง ขอความร่วมมือให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้โฆษณา ผู้ปิดประกาศ ติดตั้ง หรือแขวน ทำการปลด  
รื้อถอน เก็บ ป้ายโฆษณาออกจากที่สาธารณะ

\*\*\*\*\*

ตามนโยบายรัฐบาลในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองทั้งในชุมชน เส้นทาง  
คมนาคมและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยให้ความสำคัญกับเรื่องการแก้ไขปัญหายะป้ายโฆษณาที่ไม่เป็นระเบียบ  
เรียบร้อยและเรื่องผังเมือง ตลอดจนการปลูกฝังวินัยให้ช่วยกันรักษาความสะอาด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจัดระเบียบป้าย  
โฆษณาทั้งบริเวณเส้นทางหลัก สายรอง ทางแยก ทางเท้า ที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยวที่มีการติดตั้งปิดประกาศหรือแขวน  
ป้ายบริเวณต้นไม้ เสาไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์ หรือสถานที่อื่น ๆ ที่บดบังภูมิทัศน์หรือทัศนียภาพ และส่งผลกระทบต่อในเรื่องความ  
ปลอดภัย เสี่ยงอุบัติเหตุหรือเป็นอุปสรรคต่อการจราจรหรือมีการฝ่าฝืนระเบียบกฎหมาย โดยกระทรวงมหาดไทยได้สั่ง  
การให้จังหวัด อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบป้ายโฆษณาต่างๆ ในพื้นที่  
ที่รับผิดชอบที่มีการติดตั้งในลักษณะข้างต้นให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย กรณีที่ตรวจพบที่มีการฝ่าฝืนระเบียบ  
กฎหมายให้แจ้ง และกำกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปลด รื้อถอนตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่  
เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลภูวง ในฐานะราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
และดูแลรักษาที่สาธารณะ ตามมาตรา ๕๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๑๖ (๑๗) (๒๓) (๒๗) (๒๙) และ(๓๐) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ  
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ  
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง  
ผู้โฆษณา ผู้ปิดประกาศ ติดตั้ง หรือแขวน ทำการปลด รื้อถอน เก็บ ป้ายออกจากที่สาธารณะ ดังนี้

- ป้ายโฆษณาที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งไม่ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน  
เจ้าหน้าที่ ที่ติดตั้งบริเวณสองข้างทางถนนทุกสายที่อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลภูวง หากบุคคลผู้โฆษณาดังกล่าว  
มิได้ดำเนินการตามที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด เทศบาลตำบลภูวงจะดำเนินการปลด รื้อถอน เก็บป้ายออกจากที่  
สาธารณะดังกล่าวต่อไป โดยป้ายโฆษณาใดมีค่าใช้จ่ายในการปลด รื้อถอน จะคิดค่าใช้จ่ายผู้โฆษณาตามที่ได้ใช้จ่ายไป  
จริง ทั้งนี้ ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ จะได้ประสานกับหน่วยงานที่  
เกี่ยวข้อง ประกาศกำหนดแจ้งประชาสัมพันธ์โดยถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง

อนึ่ง การขออนุญาต การอนุญาต การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและการงดเว้นค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต  
กระทำการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน  
กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด...รักษาความสะอาดและความเป็น  
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๕ และบริเวณที่ไม่อนุญาตให้ติดตั้งป้ายโฆษณา  
ได้แก่ บริเวณคร่อมถนนหรือทางสาธารณะ วงเวียน อนุสาวรีย์ สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินข้ามเกาะกลาง  
ถนน สวนหย่อม สวนสาธารณะ ถนน ต้นไม้ และเสาไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในที่สาธารณะรวมทั้ง รั้วและแผงเหล็กริมถนน ป้าย  
จราจร และสัญญาณไฟจราจร ป้ายประกาศของทางราชการ รั้ว หรือกำแพง หรือผนังอาคารของทางราชการ ศาลาที่พัก  
ผู้โดยสาร เว้นแต่เป็นการติดตั้งเพื่องานราชพิธี รัฐพิธี หรือการต้อนรับราชอาคันตุกะ หรือแขกเมืองของรัฐบาล

การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับหนังสืออนุญาต  
มีความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และอาจมี  
ความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐

/จึงประกาศ.....

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายวิชัย จูมแพง)  
นายกเทศมนตรีตำบลภูวง